

**Kính gửi:** - **Phòng Đào Tạo Trường Đại Học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh**  
- **Phòng Quản lý Sau Đại Học**

Công ty cổ phần SMARTCOM Việt Nam (Smartcom) xin gửi lời chào trân trọng đến Phòng Đào Tạo, Phòng Quản lý Sau đại học Trường Đại Học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh.

SMARTCOM xin tự giới thiệu là công ty cung cấp hệ thống đào tạo Hybrid Learning tiếng Anh hàng đầu Việt Nam. Trong thời gian qua, Smartcom đã đào tạo thành công các chương trình đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu của các khách hàng lớn như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tập Đoàn Vingroup, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Maritime Bank, Tập Đoàn Viettel, Tập Đoàn VNPT, Tập Đoàn FPT ...vv khi sử dụng phương pháp Do Thái giảng dạy tiếng Anh và công nghệ Hybrid Learning. Một số dự án cho các Tập đoàn kinh tế, các Trường Đại học và Bộ giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:

+ Năm 2009-2012: Smartcom đào tạo cho Tập đoàn VNPT và Học viện Bưu chính viễn thông (PTIT) với số lượng 1.500 học viên luyện thi trực tiếp Toeic và 3.000 học viên tham gia học trực tuyến. Đặc biệt với chương trình đào tạo tiêu chuẩn cao như ENG111 của Mỹ (là tiêu chuẩn viết luận và đọc tài liệu học thuật của sinh viên năm thứ 3 học ở Mỹ) dành cho sinh viên PTIT năm 3 du học tại Mỹ. Chương trình ENG111 mà Smartcom biên soạn và đào tạo cho PTIT đã được trường Đại học Tp New York (CUNY) đánh giá rất cao và chấp nhận chuyển đổi thành 3 tín chỉ theo chương trình của trường CUNY.

+ Năm 2012-2014: Smartcom tham gia thành công dự án Toeic và Tiếng Anh nền tảng dành cho sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội (HAUI). Chương trình đã có hơn 30.000 lượt sinh viên các khoa tham gia. Cổng đào tạo: <http://hau.smartcom.vn/>

+ Năm 2015, Smartcom đã hoàn thành thành công chương trình đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng khách sạn cho toàn bộ hệ thống nhân sự tại các khu vực Resort nghỉ dưỡng Vinpearl của Tập Đoàn Vingroup. Cổng đào tạo: <http://vad.smartcom.vn/>.

+ Đặc biệt gần đây, sau khi bảo vệ xuất sắc trước hội đồng chuyên gia của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về "Đề án Đào tạo nâng cao năng lực giảng dạy kỹ năng nghe, nói và nâng cao trình độ nghe nói đạt chuẩn B2, C1 cho giáo viên tiếng Anh THPT" theo Đề án 2020 do

phần vốn từ Ngân hàng ADB tài trợ, tháng 4/2016 đến nay Smartcom đã triển khai đào tạo cho 1.500 Giáo viên Tiếng Anh THPT cho cả 63 tỉnh thành cả nước. Cổng đào tạo của Smartcom cho dự án này là: <http://moet.smartcom.vn/>

Với ưu điểm vượt trội về công nghệ và phương pháp sư phạm, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và hỗ trợ của Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh, từ tháng 4/2016, Smartcom đã tiến hành triển khai trương trình đào tạo luyện thi Tiếng Anh TOEIC quốc tế chuẩn đầu ra của nhà trường. Được biết, các lớp cao học thuộc Trường Đại học CN Tp HCM đang rất có nhu cầu nâng cao kỹ năng học Tiếng Anh, vì vậy Smartcom xin phép Phòng Đào tạo được phối hợp với Phòng Quản lý Sau Đại học tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, phương pháp học hiệu quả, nâng cao kỹ năng học Tiếng Anh công sở. Smartcom xin phép tổ chức buổi Hội thảo trên theo lịch trình như sau:

1. Thời gian: **Ngày 01/10/2016**: Thứ 7, buổi chiều từ **16h30 - 18h30**.

2. Nội dung: Trao đổi kinh nghiệm, phương pháp học hiệu quả và nâng cao kỹ năng học Tiếng Anh công sở.

Chi tiết nội dung Hội thảo trên được Smartcom đính kèm dưới đây.

Smartcom kính mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Phòng Đào Tạo và Phòng Quản lý Sau Đại học Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng !

**Công ty cổ phần Smartcom Việt Nam**  
**Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Smartcom**



**Đặng Thị Mỹ Phương**